

04 Tội lỗi đến từ sự vô tín

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

1 Tội lỗi... Nó là gì? Mọi tôn giáo trên thế giới sử dụng từ “tội lỗi.” Có lẽ đúng khi nói những người theo tôn
2 giáo cũng không thực sự hiểu tội lỗi là gì. Thậm chí với nhiều người đọc Kinh thánh, nếu bạn hỏi họ “tội lỗi
3 là gì?” Họ sẽ không có khả năng trả lời cho bạn.

4
5 Khi tôi hiểu về căn bệnh thì tôi mới có thể tìm được phương thuốc

6
7 Kinh thánh kể lại làm thế nào mà người nam và người nữ đầu tiên đã phạm tội. Nguyên nhân cốt yếu họ
8 phạm tội bởi vì họ đã không tin rằng Đức Chúa Trời tốt lành, là Đấng yêu thương họ...Đấng ban mệnh lệnh
9 đó vì muốn tốt cho họ. Đức Chúa Trời đã đặt A-đam và Ê-va trong vườn – tại đó Ngài phán dặn họ có thể ăn
10 bất kỳ thứ gì...làm bất cứ điều gì trừ một điều. Họ không được ăn từ một cái cây cụ thể. Chính tại đây, Đức
11 Chúa Trời muốn thử thách sự vâng lời của họ...và không chỉ thử sự vâng lời nhưng còn cho họ một cơ hội
12 để lựa chọn điều gì là đúng và nói không với điều sai, từ đó phát triển tính cách của họ.

13
14 Tôi đọc ở trong Sáng thế ký chương 3 rằng Satan đã vào trong vườn và cám dỗ A-đam, Ê-va làm những gì
15 Đức Chúa Trời dặn không được làm như thế nào. Và nó đã cám dỗ họ bằng cách nói với họ rằng họ có thể
16 có những lợi ích nhất định nếu họ ăn trái từ cây đó. Họ được nghe rằng họ sẽ trở nên giống như Đức Chúa
17 Trời. “Người sẽ được phát triển chính mình.” Đây cũng là cách mà Satan luôn đến. Khi Satan cám dỗ một
18 người để người đó lần đầu tiên uống rượu, nó sẽ không nói cho anh ta biết cuối cùng anh ta sẽ trở thành nô
19 lệ cho rượu như thế nào...trở thành một kẻ say sưa, tiêu tốn tiền bạc, phá hủy gia đình ...mang đói nghèo
20 vào gia đình và con cái cùng vợ anh ta sẽ khổ sở như thế nào. Nó sẽ không nói cho họ biết tất cả mọi
21 chuyện. Nó chỉ nói tôi sẽ thích thú với điều đó.

22
23 Nếu Satan cám dỗ tôi dùng ma túy, nó sẽ không nói cho tôi biết cuối cùng tôi sẽ phá hủy tâm trí, phá hủy
24 cuộc đời, rằng có lẽ tôi sẽ chết sớm ra sao và tôi sẽ mất hết tiền bạc...và sẽ trở thành một tên trộm. Bởi vì tôi
25 sẽ muốn có thêm nhiều tiền với sự thèm khát ma túy vô độ...nó sẽ không nói cho tôi tất cả những chuyện ấy.
26 Nó chỉ nói cho tôi rằng tôi sẽ sung sướng như thế nào. “Hãy thử một ít rồi mày sẽ thấy phê.” Nó làm đúng
27 như thế...như cách mà Satan đã đến cùng A-đam và Ê-va trong Vườn Ê-đen. Đó là minh họa về cách nó sẽ
28 đến với tôi ngày hôm nay, nói cho tôi về những gì tôi có được nếu ăn cắp. Nó không nói cho tôi tất cả những
29 nguy cơ tiềm tàng rằng có thể sẽ bị bắt giam trong tù và có thể tôi khiến con cái mình noi theo tấm gương
30 của mình...trở thành những tên trộm... Không, nó chỉ gợi ý về cái được trước mắt của việc có tiền.

31
32 Với tội ngoại tình cũng vậy. Satan không nói cho tôi biết những hậu quả...mà chỉ nói về sự sung sướng chốc
33 lát. Hãy nhớ những điều này bất kể khi nào bạn chịu cám dỗ. Sự cám dỗ luôn chào mời một sự khoái lạc
34 cảm kỹ. Nhưng nếu tôi là một người nhạy cảm, tôi sẽ nghĩ về những hậu quả. Tôi sẽ nghĩ về tương lai chứ
35 không chỉ về hiện tại phút chốc. Tôi sẽ nghĩ điều gì là sẽ hậu quả hành động của tôi. Và nếu tôi nghĩ về hậu
36 quả hành động của mình thì sẽ có rất nhiều điều tôi sẽ không làm.

37
38 Thú vật không nghĩ về hậu quả hành động của chúng, mặc dù có nhiều con vật nghĩ được điều ấy. Đó là lý
39 do mà nhiều loài thú vật còn nhạy cảm hơn cả con người. Nhưng thường xuyên thú vật không biết hậu quả
40 hành động của những gì chúng làm. Nhưng tôi biết. Tôi đã thấy xung quanh tôi, những tấm gương của
41 những con người đã hủy phá chính mình vì hành động sai trái.

42
43 A-đam và Ê-va đã làm một quyết định rất quan trọng vào ngày hôm đó...quyết định ấy đã sinh ra những hậu
44 quả lâu dài. Không chỉ cho chính họ nhưng còn cho con cái, cháu chắt họ và tất cả dòng dõi của họ. Và từ đó
45 tôi học được một điều...rằng trong mọi quyết định tôi làm trong cuộc đời đều sinh ra những hậu quả. Tôi
46 phải gặt cái tôi gieo. Đó là điều Kinh thánh nói. Rất nhiều khi không chỉ là tôi sẽ là người gặt những hậu quả
47 ...nhưng con cái tôi sẽ gặt những trái đắng của những gì tôi gieo. Nhưng vẫn quy luật ấy nó hành động theo
48 một hướng khác. Nếu tôi gieo điều tốt lành, con cái tôi sẽ gặt những bông trái tốt của những gì tôi gieo.
49 Trong trường hợp của A-đam, ông và vợ mình đã bị đuổi ra khỏi trước mặt của Đức Chúa Trời, ra khỏi khu
50 vườn cho đến hết đời họ.

51

04 Tội lỗi đến từ sự vô tín

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

52 Vì thế đừng nghĩ rằng một lựa chọn nho nhỏ tôi sẽ thực hiện hôm nay là không quan trọng. Vì tôi sẽ gặt
53 trong tương lai những gì tôi đang gieo ngày hôm nay. Điều ấy là đúng. Ma quỷ sẽ làm mù mắt tôi và khiến
54 tôi nghĩ rằng những điều như vậy sẽ không xảy ra, nhưng chúng sẽ xảy ra.

55
56 Tại sao Đức Chúa Trời để cho tôi bị cám dỗ? Để tính cách của tôi có thể được phát triển. Ngài không muốn
57 tôi như một con robot. Ngài không muốn những đối tượng vô tri vô giác vận hành theo những định luật tự
58 nhiên nào đó. Ngài muốn tôi là một loài có đạo đức – biết lựa chọn thực hiện những gì là tốt lành. Đó là
59 cách duy nhất tôi có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Như một loài có đạo đức, tôi lựa chọn...tôi
60 lựa chọn những gì là tốt lành. Và sẽ không thể có điều lành trong sự lựa chọn trừ khi có sự lựa chọn khác
61 cũng gây thu hút. Hãy xem A-đam và Ê-va được đặt vào trong vườn...nếu Đức Chúa Trời tạo nên một cái
62 cây cấm xấu xí, tằm lợm, đầy gai góc và cái gì cũng gớm ghiếc thì khi ấy A-đam và Ê-va đã chẳng bị cám
63 dỗ đến gần nó. Nhưng Kinh thánh nói cái cây đó rất hấp dẫn. Nó khiến A-đam và Ê-va phải chảy nước
64 miếng. Họ thèm được ăn nó. Cám dỗ cần phải có sức hút để nó có thể trở thành sự cám dỗ. Còn nếu không
65 thì nó không phải là cám dỗ. Nếu tôi thấy điều gì đó trong thế gian chẳng hấp dẫn thì tôi sẽ chẳng bị nó cám
66 dỗ.

67
68 Tính cách của tôi phát triển qua sự cám dỗ có sức hút (dù những thứ ấy tôi biết là điều sai trái) và tôi chống
69 trả lại nó, nói không với nó. Và đó là lý do Đức Chúa Trời đã cho phép nhiều điều trên thế giới này có sức
70 hút. Một số trong những điều ấy là điều cấm kỵ. Ví dụ một người hấp dẫn không phải là bạn đời của tôi...tôi
71 không được ham muốn người đó...không được ngưỡng mộ vẻ đẹp của họ. Điều ấy sẽ hủy phá tôi. Nó sẽ hủy
72 phá mối quan hệ hôn nhân của tôi.

73
74 Tiền có sức hút. Nhưng nếu tôi đặt tiền lên trên Đức Chúa Trời và theo đuổi tiền bạc đến mức loại trừ cả
75 Đức Chúa Trời giống như nhiều người khác làm thì cuộc đời của tôi sẽ bị phá hủy. Trong mọi điều tôi
76 làm...mọi quyết định tôi thực hiện giống như gieo một hạt giống. Từ hạt giống đó mà ra một mùa gặt.

77
78 Khi tôi nhìn vào tội lỗi của A-đam và Ê-va, Đức Chúa Trời yêu họ, ban cho họ thân thể, ban họ sức khỏe, sự
79 sống, ban cho họ một khu vườn, ban họ cho nhau. Họ đáng ra phải nghĩ, “Ồ, Chúa thật tốt lành. Tất cả điều
80 gì là tốt với chúng ta, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta. Và nếu Ngài cấm chúng ta không được tham dự vào
81 việc gì đó thì chắc chắn vì một lý do tốt lành.” Nếu họ có đức tin như thế thì họ đã không lầm lạc. Nhưng họ
82 mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Họ đã không tin rằng Đức Chúa Trời là tốt lành khi Satan nói với họ, “Đức
83 Chúa Trời không muốn người giống như Ngài. Có một vài lý do Ngài không cho người ăn trái từ cái cây
84 này. Ngài không muốn người phát triển.” Họ đã tin vào lời nói dối này.

85
86 Vào lúc tôi tin sự lừa dối của Satan cũng là lúc tôi sa ngã vào tội lỗi. Tội lỗi bắt đầu với lòng vô tín vào tình
87 yêu hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Điều ấy dẫn đến sự bất tuân. Vì thế trong Kinh thánh, đức tin vào Đức
88 Chúa Trời và sự vâng theo những điều răn Ngài luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Sự bất tuân là trái của lòng
89 vô tín. Giống như sự vâng lời là trái của đức tin. Giả dụ, nếu tôi tin rằng mọi thứ Đức Chúa Trời ngăn cấm là
90 những thứ gây hại cho tôi thì tôi sẽ vui mừng để tránh xa chúng. Tại sao? Bởi vì tôi tin rằng Chúa là tốt lành.
91 Và bất kể Đức Chúa Trời bảo tôi làm gì thì tôi tin rằng thật sự là vì tốt lành cho tôi mà Ngài phán bảo tôi hãy
92 làm như thế... Tôi sẽ vâng theo điều đó. Tại sao? Bởi vì tôi tin. Vì thế khi tôi không có đức tin trong tình
93 yêu của Đức Chúa Trời thì tôi phạm tội. Điều ấy dẫn đến sự bất tuân.

94
95 Ví dụ hãy để ý những đứa nhỏ. Bố mẹ chúng bảo chúng đến trường nhưng khi chúng còn nhỏ chúng không
96 thích đến trường. Chúng ta buộc phải ép chúng. Và đôi lúc chúng khóc lóc khi đến trường, có lẽ còn nghĩ
97 rằng “Bố và mẹ nghiêm khắc với mình quá ...bắt mình phải đến trường. Bố mẹ không cho mình ở nhà
98 chơi.” Nhưng cha mẹ biết đâu là điều tốt cho chúng. Con cái không biết đâu là điều tốt cho chúng. Một ngày
99 khi chúng trưởng thành chúng sẽ nhận thức được “Những gì bố mẹ đã bắt mình làm là tốt cho mình.” Tương
100 tự như thế, nếu tôi tin vào Đức Chúa Trời và nhận thức được mọi lời Ngài dặn tôi là tốt cho tôi thì tôi sẽ làm
101 theo.

102

04 Tội lỗi đến từ sự vô tín

“Ground Zero” by Zac Poonen
www.cfcbangalore.com

103 Vì thế bước đầu tiên đến với Đức Chúa Trời là đức tin. Sau đó là sự vâng lời. Đó là những gì chúng ta thấy
104 trong Tân ước. Vì thế mà trong Tân ước sự cứu rỗi đến bởi đức tin...tôi phải tin Đức Chúa Trời...tin rằng
105 Ngài là tốt lành...nhân từ...và quan tâm đến tôi.

106
107 Tội lỗi là sự vô tín. Tôi không tin Đức Chúa Trời tốt lành. Và vì thế, tôi làm những việc mà Ngài dặn tôi
108 không được làm, dù lương tâm trong tôi bảo tôi hãy tránh xa chúng. Tôi không vâng theo những gì Ngài bảo
109 tôi phải vâng lời. Tại sao? Vì tôi không tin.

110
111 Tội lỗi cũng là khi lựa chọn những vật được tạo dựng nên, chính bản thân mình và đường lối riêng của mình
112 hơn Đức Chúa Trời và đường lối Ngài. Tìm kiếm thỏa mãn bản thân thay vì làm đẹp lòng Chúa. Đó là
113 những gì A-đam và Ê-va làm. Có một cái cây sẽ thỏa mãn lòng ham muốn của họ và dù Đức Chúa Trời đã
114 nói họ không được đụng đến nhưng họ vẫn cứ làm. Tại sao người ta phạm tội ngoại tình? Là vì họ muốn
115 theo đường lối riêng của họ..tôi muốn thỏa mãn bản thân. Tôi không tin những gì Chúa căn dặn sẽ gây hại
116 cho tôi.

117
118 Đã từng có lần tâm trí của tôi được soi sáng để thấy được chân lý này...đó là Chúa là tốt lành. Mọi thứ Ngài
119 cấm tôi không được can dự là vì muốn tốt cho tôi. Mọi thứ Ngài bảo tôi làm là muốn tốt cho tôi. Tôi sẽ vâng
120 phục Chúa. Tôi sẽ vâng phục Chúa Jêsus Christ. Khi ấy tôi sẽ mở lòng mình với sự dạy dỗ của Đấng Christ
121 trong Kinh thánh và nói rằng “Lạy Chúa, con muốn vâng lời Ngài...mở Kinh thánh và đọc...cầu nguyện và
122 nói Lạy Chúa Jêsus, xin giúp con từ bỏ mọi thứ Ngài bảo con từ bỏ và làm những gì Ngài bảo con làm. Con
123 tin Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành.